

บทที่ 1



บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

สภาพสังคมไทยในอดีตเรื่อง "เพศ" หรือ "เพศศึกษา" ล้วนเป็นเรื่องที่คนทั่วไปในสังคม เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าอายและหยาบคายเกินกว่าที่จะนำมาพูดคุยหรือเปิดเผยกัน ส่วนใหญ่จะมีการพูดคุยกันก็เพียงแค่ในหมู่เพื่อนที่สนิทกันเท่านั้น

นอกจากนี้ ค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานนั้นจะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ผิดมากโดยเฉพาะผู้หญิงจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนไม่ดีเป็นผู้หญิงใจง่าย ไม่รักษาวงศ์วานตัวและจะถูกล้อล่ำหาหนักขึ้น ถึงกับว่าทำให้เสื่อมเสียวงศ์ตระกูลในกรณีที่ผู้หญิงนั้นเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมา แต่สังคมก็มีทางออกให้กับเหตุการณ์เช่นนี้ คือการให้ชายหญิงนั้นแต่งงานกัน ซึ่งโดยสภาพเศรษฐกิจและสังคมในอดีตนั้นส่งเสริมให้การแต่งงานเป็นได้ง่าย เพราะพื้นที่และหนทางทำมาหากินยังมีอยู่มากมายสำหรับคู่สมรสใหม่ การที่ให้มีการแต่งงานกันนั้น ก็เพื่อที่จะป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนานั่นเอง ทั้งนี้เพราะ ในสมัยก่อนการป้องกันการตั้งครรภ์ยังไม่เป็นที่รู้จักนิยมแพร่หลายมากนัก และบรรทัดฐานทางสังคมก็ส่งเสริมให้มีการเกิดสูง นิยมการมีครอบครัวขนาดใหญ่ ทั้งยังมีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติเป็นตัวช่วยส่งเสริมอย่างที่ว่า "ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว" แรงงานคนในครอบครัวที่จะมาช่วยทำมาหากินจึงยังเป็นสิ่งที่ต้องการซึ่งในสภาวะและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดสูง เช่นนั้น ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดความไม่ต้องการการตั้งครรภ์ที่มีขึ้นจึงน่าจะมียุ่่น้อย เมื่อเทียบกับสภาพของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน แต่ก็ใช่ว่าในอดีตจะไม่มีการทำแท้งเกิดขึ้นเลย ทั้งนี้จะเห็นได้จากการทำแท้งแบบชาวบ้าน เช่น การบีบเค้นหรือการกินยาไทยบางอย่างเพื่อทำลายทารกในครรภ์ ซึ่งถือเป็นร่องรอยว่ามีการทำแท้งปรากฏ

อยู่ในสังคมไทยในอดีต (สุพร เกิดสว่าง, 2533: 86) .

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สภาพสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ประเทศไทยมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรม มีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศ มีการเลียนแบบชาวตะวันตกเพื่อแสดงถึงความเจริญทางอารยธรรม ซึ่งการติดต่อกับชาวตะวันตกนั้น ทำให้สังคมไทยได้รับเอาค่านิยมและวัฒนธรรมทางตะวันตกมาด้วย ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและวัฒนธรรมในสังคมไทยในหลาย ๆ ด้าน

งามนิศ สัตย์สงวน (2534: 47) ได้ให้ความหมายของการติดต่อระหว่างวัฒนธรรม (Cultural Contact) หมายถึง ปราบฏการณ์ที่ 2 วัฒนธรรมที่ต่างกั มาติดต่อกันไปเรื่อย ๆ และมีผลทำให้แบบแผนวัฒนธรรมดั้งเดิมของวัฒนธรรมนั้นหรือ ทั้งสองวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป

โดยเฉพาะ เรื่องของการรับเอาวัฒนธรรมค่านิยมทางเพศมาจากตะวันตก ในสังคมไทย จากเดิมที่สังคมไทยเห็นว่า เรื่องเพศเป็นสิ่งที่ควรปกปิดก็กลับมีการเปิดเผยกันมากขึ้น ทั้งในแง่ของการให้ความรู้หรือในด้านความบันเทิง ทั้งในรูปแบบของสถานเริงรมย์หรือการเผยแพร่ผ่านทางสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ โดยมากจะเห็นได้จากทางโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์

จากสภาพที่เปลี่ยนไปดังกล่าวของสังคมไทย เปิดโอกาสให้คนมีเพศสัมพันธ์กันง่ายขึ้นการมีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานเกือบจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนในสังคมยุคปัจจุบัน แต่สิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อให้เกิดปัญหาตามมา คือเมื่อชายหญิงมีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงาน และไม่มีความรู้เรื่องการคุมกำเนิด หรือไม่ได้คุมกำเนิดหรือคุมกำเนิดแล้วเกิดความผิดพลาดจากการคุมกำเนิดนั้น ก็สามารถที่จะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นได้และในสภาพของสังคมปัจจุบันก็ไม่ได้เอื้อให้การแต่งงานซึ่งเป็นทางออกทางหนึ่งเกิดขึ้นได้ง่ายทั้งนี้เพราะสภาพเศรษฐกิจ ทรัพยากรและหนทางทำมาหากินเพื่อที่จะใช้เป็นทุนในการแต่งงานนั้นมันน้อยและบีบรัดมาก การแต่งงานจึงเป็น เรื่องที่ต้องชั่งใจคิดมากขึ้นกว่า เดิมเมื่อเทียบกับสภาพสังคมไทยในอดีต

จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนา ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่บีบรัด จึงทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีก คือปัญหา การทอดทิ้งเด็กที่เกิดมา ก่อให้เกิดปัญหาเด็กกำพร้า เด็กจรจัด ซึ่งถือเป็นปัญหาของ สังคมและปัญหาที่สำคัญอีกปัญหาที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางภายหลังจากที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวการพบซากเด็กในสถานที่ต่าง ๆ ตลอดจนข่าวการเข้า ตรวจค้นและจับกุมผู้ประกอบการสถานที่ทำแท้งเถื่อนรายใหญ่กลางกรุง ซึ่งอันที่จริง แล้วปัญหาการทำแท้งได้มีการพูดถึงกันมานานแล้ว โดยเฉพาะปัญหา "การลักลอบทำ แท้งที่ผิดกฎหมาย" หรือ "การทำแท้งเถื่อน" นั้นเอง

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 บัญญัติให้ทำแท้งได้โดยผู้กระทำ ไม่มีความผิด เฉพาะเมื่อเป็นการกระทำของแพทย์และจำเป็นต้องกระทำ เนื่องจาก

- สุขภาพของหญิงนั้น หรือ
- หญิงมีครรภ์เนื่องจากถูกข่มขืน หรือถูกล่วงลวงไปเพื่ออนาจาร

หากเป็นการกระทำของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่แพทย์และกระทำด้วยเหตุผลอื่น เช่น เพื่อรักษาฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของหญิง ก็มีได้รับการยกเว้นความผิด ตามมาตรานี้ (กนก โตสุรัตน์, 2521)

จากข้อมูลของหน่วยเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พบว่าระหว่างปี พ.ศ. 2528-2536 มีผู้ป่วยสตรีที่รับไว้รักษาใน โรงพยาบาลเนื่องจากมีโรคแทรกซ้อนจากการลักลอบทำแท้งที่ผิดกฎหมาย มีจำนวน ในแต่ละปีดังต่อไปนี้

ปี พ.ศ.

จำนวนผู้ป่วยที่รับไว้เนื่องจากมีโรคแทรกซ้อน
จากการลักลอบทำแท้ง (คน)

2528	69
2529	54
2530	51
2531	57
2532	37
2533	30
2534	20
2535	21
2536	18

จากข้อมูลดังกล่าว จะสังเกตได้ว่าจำนวนผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนจากการลักลอบทำแท้งที่ผิดปกติหมายนั้นมีแนวโน้มที่ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาในด้านการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย การใช้ยาจำพวก Antibiotic ใหม่ ๆ ใช้ได้ผลทำให้การติดเชื้อจากการทำแท้งลดลงกว่าแต่ก่อนมากและผู้ที่ประกอบการทำแท้งโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้ แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงตัวเลขที่แสดงให้เห็นถึงจำนวนผู้ป่วยในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่สำหรับการลักลอบทำแท้งที่ผิดปกติหมายตามต่างจังหวัดหรือชนบทก็ยังมีอยู่มากและวิธีการทำแท้งก็ยังนิยมใช้วิธีการเดิม ๆ อยู่ เช่นการบีบเค้นมดลูก การใช้ของแข็ง ๆ สอดเข้าไปในช่องคลอดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายเกิดการติดเชื้อและตกเลือดได้

นอกจากนี้ นพ.วิฑูร โอสถานนท์ และนพ.กำแหง จาตุรจินดา ประเมิน การทำแท้งแต่ละปีแตกต่างกัน คือประมาณว่ามีการทำแท้ง 50,000 ถึง 200,000 รายต่อปีและ 35,000 ถึง 350,000 รายต่อปีตามลำดับ (สุนทร เกิดสว่าง, 2523:84)

การคาดประมาณการลักลอบทำแท้งที่ผิดกฎหมายนอกจากจะทำได้ยากแล้ว ยังยากที่จะตอบเป็นตัวเลขให้แน่ชัดลงไปได้ เพราะถือว่า การทำแท้งนั้นเป็นสิ่งที่ ไม่ถูกต้องและถือเป็นความลับ ทั้งของหญิงผู้ไปทำแท้งและของผู้ปฏิบัติการทำแท้งให้ ดังนั้นสถิติตัวเลขที่แท้จริงจะบ่งบอกถึงจำนวนการทำแท้ง ในแต่ละปีจึงเกือบจะไม่มี ทางหาได้เลย

การลักลอบทำแท้งที่ผิดกฎหมายนั้น นอกจากเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วยังก่อให้เกิดอันตรายได้ หากเป็นการกระทำของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่แพทย์และไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ถูกต้อง คือจะมีความเสี่ยงต่อการตกเลือด การติดเชื้อ ปากมดลูก ฉีกขาด มดลูกทะลุ บางรายถึงกับต้องผ่าตัดเอามดลูกและรังไข่ทิ้งไป ทำให้หมด โอกาสที่จะมีบุตรได้อีก หรือบางรายถึงกับเสียชีวิตเลยทีเดียว

วัยรุ่นเป็นกลุ่มหนึ่งในอีกหลาย ๆ กลุ่มที่มีการลักลอบทำแท้งที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ดังกล่าวในตอนต้นแล้วว่าสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การมีสิ่งยั่วยุทาง กามารมณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ย่อมมีอิทธิพลต่อค่านิยม ความรู้สึกนึกคิดของวัยรุ่นได้ ก่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น ตลอดจนการมีเพศสัมพันธ์กันก่อนวัยอันสมควร และ ที่สำคัญวัยรุ่นส่วนใหญ่ จะมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์และการ ป้องกันการตั้งครรภ์ที่ถูกต้องน้อยมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผลกระทบ เนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นคือนอกจากจะเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้ว ยังมีโอกาสที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของมารดาและบุตร เพราะพบว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์สูงรวมทั้ง อันตรายและคุณภาพจากการตั้งครรภ์การคลอดและการทำแท้งมีมากกว่าการตั้งครรภ์ ในผู้ใหญ่ แต่โดยมากเมื่อเกิดปัญหาวัยรุ่นมักหาทางออก โดยการลักลอบทำแท้งที่ผิด

กฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าเหตุผลทางการแพทย์และในการลักลอบทำแท้งนั้น ผู้ที่รับบริการส่วนใหญ่มักจะไม่แน่ใจหรือไม่รู้ว่าผู้ที่ทำแท้งให้ นั้นเป็นแพทย์หรือไม่ ทำให้เกิดอันตรายเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งได้

ในการวิจัยนี้ได้เลือกศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น เนื่องจากศึกษาพบว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตของระบบสืบพันธุ์ในลักษณะที่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรรภ์ได้ ซึ่งจะอยู่ในช่วงอายุ 13-19 ปี และปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือวัยรุ่นส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 15-19 ปี จะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานและปัญหาด้านการตั้งครรรภ์มากกว่ากลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า (สุชัย อินทรประเสริฐ และชาญชัย สุชาติวัฒนชัย ,การวางแผนครอบครัวประชากรและเทคโนโลยีการคุมกำเนิด: 551)

จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าวัยรุ่นกลุ่มอายุ 16-18 ปี มีการตั้งครรรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจสูงถึง ร้อยละ 21.4 ซึ่งจำนวน 1 ใน 4 เคยพยายามทำลายทารกในครรรภ์มาก่อน (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ), 2533: 83)

นอกจากนี้สื่อมวลชน ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนในการเผยแพร่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกามารมณ์ ออกมาในรูปแบบของการสอดแทรกในละคร หรือโฆษณาทางโทรทัศน์รวมทั้งสิ่งสิ่งพิมพ์ก็มีการจัดพิมพ์เป็นหนังสือประเภทที่มีทั้งภาพและเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องกามารมณ์ทั้งเล่มออกมาจำหน่ายอย่างมากมาย ซึ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งยั่วยุทางกามารมณ์ เป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้วัยรุ่นเกิดความอยากรู้อยากเห็นและอยากทดลอง ตลอดจนเมื่อเกิดปัญหาสังคม เช่นเกี่ยวกับเรื่องการลักลอบทำแท้งที่ผิดกฎหมาย สื่อมวลชนก็ยังทำหน้าที่ในการเผยแพร่เนื้อหา ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข่าวการพบซากศพเด็กในสถานที่ต่าง ๆ ข่าวการเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ประกอบการสถานที่ทำแท้ง เตือนกลางกรุงหรือแม้แต่รายการโทรทัศน์ที่นำเรื่องราวของการทำแท้งออกมาแสดงให้เห็นวิธีการทำแท้ง พร้อมกับ

สัมภาษณ์ผู้ที่เคยทำแท้ง ตลอดจนการจัดการอภิปรายกันโดยกลุ่มคนหลายกลุ่ม หลายฝ่าย แล้วเผยแพร่ผ่านไปทางสื่อต่าง ๆ นั้น จึงทำให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึง การเปิดรับสารของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการทำแท้งจากสื่อมวลชน สื่อบุคคล และ สื่อเฉพาะกิจ ว่าหลังจากที่กลุ่มเป้าหมายได้มีการเปิดรับสารเกี่ยวกับการทำแท้งจากสื่อต่าง ๆ แล้ว กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทัศนคติต่อการทำแท้งเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ✓

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสารเกี่ยวกับการทำแท้ง กับความรู้ เรื่องการทำแท้งของนักศึกษาหญิงระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสารเกี่ยวกับการคุมกำเนิด กับความรู้ เรื่องการคุมกำเนิดของนักศึกษาหญิงระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสารเกี่ยวกับการทำแท้ง กับทัศนคติต่อการทำแท้งของนักศึกษาหญิงระดับอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสารเกี่ยวกับการคุมกำเนิด กับทัศนคติต่อการทำแท้งของนักศึกษาหญิงระดับอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการทำแท้ง กับทัศนคติต่อการทำแท้งของนักศึกษาหญิงระดับอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิดกับทัศนคติต่อการทำแท้งของนักศึกษาหญิงระดับอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานของการวิจัย ✓

1. การเปิดรับสารเกี่ยวกับการทำแท้ง มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้เรื่องการทำแท้งของนักศึกษาหญิงระดับอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. การเปิดรับสารเกี่ยวกับการคุมกำเนิด มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้เรื่องการคุมกำเนิดของนักศึกษาหญิงระดับอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. การเปิดรับสารเกี่ยวกับการทำแท้ง มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการทำแท้งของนักศึกษาหญิงระดับอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. การเปิดรับสารเกี่ยวกับการคุมกำเนิด มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการทำแท้งของนักศึกษาหญิงระดับอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
5. ระดับความรู้เกี่ยวกับการทำแท้ง มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการทำแท้งของนักศึกษาหญิงระดับอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
6. ระดับความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิด มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการทำแท้งของนักศึกษาหญิงระดับอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มนักศึกษาหญิงอาชีวศึกษา สายพาณิชย์การระดับ ปวช. ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มตัวอย่าง จำนวน 320 คน

นิยามศัพท์เฉพาะ ✓

พฤติกรรมการเปิดรับสาร

หมายถึง ความบ่อยครั้งในการเปิดรับข่าวสารทั่วไป ข่าวสารเกี่ยวกับการคุมกำเนิดและข่าวสารเกี่ยวกับการทำแท้งจากสื่อต่าง ๆ

สื่อมวลชน	หมายถึง โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์
สื่อบุคคล	หมายถึง เพื่อน บิดา มารดา ญาติ พี่น้อง ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล
สื่อเฉพาะกิจ	หมายถึง โปสเตอร์ แผ่นพับและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
ความรู้	หมายถึง ความรู้ที่ถูกต้อง ในเรื่องเกี่ยวกับการคุมกำเนิดและการทำแท้ง
ทัศนคติ	หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็น ของนักศึกษาหญิง ต่อการทำแท้ง
ทัศนคดียอมรับต่อการทำแท้ง	หมายถึง การทำแท้งเป็นการแก้ปัญหาได้ในอันดับแรก
ทัศนคติไม่ยอมรับต่อการทำแท้ง	หมายถึง การทำแท้ง ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาได้ในอันดับแรก
การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนา	หมายถึง การตั้งครรภ์ที่ฝ่ายหญิง หรือฝ่ายชาย ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น หรือเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ไม่ต้องการให้การตั้งครรภ์นั้นดำเนินต่อไป
การคุมกำเนิด	หมายถึง การควบคุม ไม่ให้มีลูกมากเกินไปหรือให้มีลูกในเวลาที่ต้องการ
การทำแท้ง	หมายถึง การสิ้นสุด ของการตั้งครรภ์ ก่อนครรภ์ครบ 28 สัปดาห์ หรือเด็กมีน้ำหนักต่ำกว่า 1,000 กรัม ซึ่งการทำแท้งแบ่งตามสาเหตุเป็น 2 ชนิด คือ

1. การแท้งที่เกิดขึ้นเอง
(Spontaneous Abortion)
2. การแท้งที่เกิดจากการกระทำ
(Induced Abortion)

การแท้งที่เกิดจากการกระทำ หมายถึง การทำให้แท้งหรือทำให้ครรภ์
นั้นสิ้นสุดลง โดยการกระทำแบ่งออกเป็น
2 พวกย่อย ๆ คือ

- ก. การทำแท้งเพื่อรักษา หรือทำตาม
กฎหมาย (Therapeutic Abortion
or Legal Abortion)
- ข. การแท้งเนื่องจาก การกระทำที่ผิด
กฎหมาย (Illegal Abortion)

การแท้งเนื่องจากการกระทำ หมายถึง การทำให้แท้งนอกเหนือจาก
ที่ผิดกฎหมาย ที่กำหนดไว้ ในประมวลกฎหมายอาญา
ของไทย มาตรา 305

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นประโยชน์ต่อสื่อมวลชนในการที่จะเผยแพร่เนื้อหา ข่าวสารให้
ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งต่อไป
2. สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการแก้ไขกฎหมายการ
ทำแท้งของไทยให้เหมาะสมต่อไป
3. เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการวิจัย สาขาประชากรศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน